

# สำเนา



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) สำนักบริหารกลางได้แจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จัดทำเค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น

บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รวมทั้งชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒.๕๖

(นายทศพล ทังสุบุตร)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๓๓/๒๕๖๒

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาประเภทปริญญา ระดับชั้นปริญญา

แบบท้ายประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินผลงาน				ข้อเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเรื่อง	หมายเหตุ
		สังกัด/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	เค้าโครงผลงานเรื่อง	ชื่อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเรื่อง		
๑	นางสาวชวิภา โคมแก้ว	สำนักเครื่องหมายความการค้า กลุ่มตรวจสอบ ๓ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	๙๒	การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วย ภาษาจีน	แนวทางการรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด		
๒	นางสาวณภภัส ไชยทรัพย์อนันต์	กองสิทธิบัตร กลุ่มเคมีเทคนิค นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร	๓๑๐	การพิจารณาการค้าขอรับสิทธิบัตรเลขที่ ๑๔๐๑๐๓๖๔๖ "ระบบการผลิตซีเมนต์ลิ่งเกอร์"	แนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมและการพิจารณา คำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร	๙	